
 
              การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 
 

  วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคาร
รัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธาน 
การประชุม  

  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้   
  (๑) กระทู้ถาม      
            ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา      
              ๑.๑.๑. กระทู้ถามสด โดย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
    สอบถามถึงนดยบายของกระทรวงฯ เกี่ยวกับการให้ความเป็นธรรมเพ่ือลด 
ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนที่มีฐานะดีกับคนที่มีฐานะยากจนในการถูกด าเนินคดีและเรียกค่าเสียหายฐานบุกรุก
ที่ดินของรัฐ รวมทั้งนดยบายการรักษาป่า และให้คนกับป่าไดพ่ึ้งพาอาศัยกัน 
    นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงฯ ปฏิบัติกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดดยด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิดด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๗ ที่ก าหนดว่า 
ผู้ ใดกระท าหรือละเว้นด้วยประการใดดดยมิชอบด้วยกฎหมายท าให้ เกิดความสูญหาย เสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ต้องระวางดทษรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหายไป ทั้งนี้ หากจ าเลยเป็นผู้ที่ยากไร้  
ทางกระทรวงฯ จะหารือกับกระทรวงการคลัง เพ่ือขอประนีประนอมยอมความได้ 
              ๑.๑.๒. กระทู้ถามสด โดย นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
    กรณีบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส จ ากัด จะยุติการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ 
เชฟดรเลตในประเทศไทยภายในสิ้นปี 2563 พร้อมขายศูนย์การผลิตให้เกรทวอล มอเตอร์ส ผู้ผลิตรถยนต์ของ
จีน ดดยศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ของบริษัทฯ ในประเทศไทยนั้น ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อแรงงาน จึงมีความห่วงใยแรงงานที่จะได้รับผลกระทบ และสอบถามถึงสิ่งที่บริษัทฯ จะชดเชยให้กับ
แรงงาน และนดยบายของกระทรวงแรงงานต่อกรณีดังกล่าว  
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   หม่อมราชวงศ์จตุมงคล  ดสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบกระทู้ถาม
ว่าทางบริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย และจะชดเชยเพ่ิมให้ อีก ๔ เดือน 
นอกเหนือจากการชดเชยปกติตามกฎหมายไทย ดดยต าแหน่งงานที่ว่างนั้น สามารถเปิดกูเกิ้ลหรือเวปไซต์ 
ของกระทรวงแรงงานแล้วสมัครได้ ซึ่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีต าแหน่งงานว่าง ๗๖,๐๐๐ ต าแหน่ง  
และ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีต าแหน่งงานว่าง ๙๔,๔๔๐ ต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม สถิติการจ้างงาน 
ต่อวันจะอยู่ที่ 50 – 2,000 ต าแหน่ง ส่วนต าแหน่งว่างงานประเภทยานยนต์ในระดับแรงงานทั่วประเทศมีว่าง 
1๕,๐๐๐ ต าแหน่ง และต าแหน่งงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ อีอีซี มีต าแหน่งว่าง 2,536 ต าแหน่ง 
ซึ่งกระทรวงแรงงานสามารถประสานงานให้ได้ ทั้งนี้ อัตราการผลิตรถยนต์ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 2  
ของรถยนต์ทั้งหมด จึงเชื่อว่าปัญหาเลิกจ้างอาจเกิดขึ้นกับแรงงานบางคนซึ่งทางกระทรวงฯ จะได้ติดต่อ
ประสานงานต่อไป 
              ๑.๑.๓. กระทู้ถามสด โดย นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม ่เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
    เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ จึงไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
ซึ่งหากสมาชิกฯ ยังมีความประสงค์จะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา ขอให้เสนอเข้ามาใหม่เพ่ือพิจารณา  
ในคราวถัดไป 
       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป      
          ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคเหนือปลูกบุกเพื่อ 
เป็นสินค้าทางการเกษตร โดย นายมานพ  คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่  
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     
           บุกเป็นพืชล้มลุกที่พบมากในทุกภูมิภาคของไทย  ปัจจุบันถูกน ามาใช้ประดยชน์
ทางด้านอาหารอย่างกว้างขวาง เป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ทดแทนแป้งได้อย่างดี ดดยเฉพาะถูกน ามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนัก เนื่องจากมีเส้นใยสูงและมีสรรพคุณทางยาหลายด้าน  นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ตัวใหม่ที่ผู้บริดภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมีความต้องการกันมาก ตลาดมีความต้องการสูง เกษตรกรสามารถ
หาพันธุ์มาเพาะปลูกได้ง่าย  นับเป็นพืชทางเลือกท่ีน่าสนใจอีกตัวหนึ่ง หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์  มีนดยบายที่จะการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูก 
เพ่ือบุกเบิกตลาดทางการค้ามากขึ้น แต่ปัจจุบันบุกที่มีการขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่มาจากการเข้าป่า 
ไปขุดและน าออกมาจ าหน่ายของชาวบ้านและเกษตรกรที่พักอาศัยอยู่ใกล้ ๆ พ้ืนที่ป่านั้น ๆ ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยง
ต่อการกระท าผิดกฎหมาย เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที่นิยามค าว่า “ของป่า” ไว้ดดยสรุป คือ บรรดา 
ของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ พืชต่าง ๆ สัตว์ และสิ่งส่วนควบที่ได้จากสัตว์ แม้จะไม่ได้
ระบุว่าบุกเป็นของป่าก็ตาม แต่เมื่อเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าก็ย่อมเป็นของป่าตามที่กฎหมายก าหนด 
ปัญหาที่ตามมาของชาวบ้านและเกษตรกรที่เข้าป่าเพ่ือไปเก็บหัวบุกออกมาจ าหน่าย  คือ การที่เจ้าหน้าที่  
กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานใช้ดุลยพินิจของตนเองในการพิจารณาตัดสินใจว่าบุกนั้นเป็นของป่า จึงท าให้
เกิดช่องว่างในการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นผลดีต่อเกษตรและชาวบ้าน จึงสอบถามถึงการออก
กฎกระทรวงเพ่ือก าหนดให้บุกเป็นพืชที่ได้รับการยกเว้นหรือเป็นพืชที่ถูกก าหนดให้มิใช่เป็นของป่า  
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ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติว่าเป็นไปได้หรือไม ่เพ่ือให้ประชาชนและเกษตรกรที่มีท่ีอยู่
อาศัยใกล้พื้นที่ป่าสามารถเก็บบุกออกมาจ าหน่ายได้ดดยไม่ผิดกฎหมาย 
           นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามว่า พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้น  
จะยังไม่สามารถเข้าไปเก็บของป่าได้ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างร่างกฎหมายลูก  
และเมื่อกฎหมายลูกส าเร็จแล้วก็สามารถอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปเก็บบุก แต่การเก็บนั้นเจ้าหน้าที่  
กรมอุทยานฯ จะต้องค านวณศักยภาพของป่าเสียก่อนว่ามีศักยภาพในการผลิตบุกมากน้อยเพียงใด  
และแต่ละปีจะให้ดควต้าในการเก็บได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งภายในปี ๒๕๖๓ คาดว่าระเบียบดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 
ส่วนพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้นั้น ชาวบ้านจะสามารถเข้าไปเก็บของในป่าได้ ส่วนเจ้าหน้าที่  
จะด าเนินการตรวจสอบใบอนุญาตจากผู้ที่รับซื้อมาจากชาวบ้าน จึงจะไม่มีการด าเนินคดีกับชาวบ้านที่เก็บของ
ป่าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การเก็บบุกนั้นเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากพ่ีน้องประชาชนสามารถน าผลิตผลทางป่า  
ไปต่อยอดสร้างรายได้ ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุน แต่การที่จะเก็บของป่านั้นปัจจุบันความต้องการของป่า 
มีเป็นจ านวนมาก จึงต้องให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและต้องให้ระบบนิเวศน์ 
มีความสมดุลด้วย   
           ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและการให้ความส าคัญ
กับวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดย นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ชัยภูมิ  พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
          ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยการมีเทคดนดลยีเข้ามา
เอ้ืออ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน และดซเชียลมีเดียที่กลายมาเป็นสื่อหลักที่มีการไหลเวียน 
ของข้อมูลข่าวสารเป็นจ านวนมาก รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่มีการคัดกรองที่พร้อมจะส่งผ่านเข้าสู่การรับรู้ 
ของคนในสังคมได้ตลอดเวลา ซึ่งเนื้อหาบางอย่างมีความไม่เหมาะสมและชี้น าไปในทางที่เสื่อม กระทบต่อ
ศีลธรรมอันดีและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนในสังคม ดดยเฉพาะเมื่อเยาวชนได้รับสื่อเหล่านี้อาจ 
ถูกดน้มน้าวให้เชื่อและกระท าตามดดยขาดความยั้งคิด น าไปสู่การสร้างปัญหาให้กับสังคมดดยรวม ซึ่งสิ่งหนึ่ง 
ที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมให้รู้จักตระหนักคิดและพิจารณาสื่อเหล่านี้ 
อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและกระท าตาม คือ การให้การศึกษาในระบบดดยผ่านการเรียนการสอน
ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ซึ่งมีการเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่ปัจจุบันรายวิชาดังกล่าว
ไม่ได้รับความสนใจและไม่ได้มีความส าคัญเท่าที่ควร ดดยเนื้อหาของรายวิชานี้กลับถูกบรรจุไว้ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งถูกรวมกับเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาประวัติศาสตร์  
วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
และการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งดดยเฉลี่ยแล้วมีการเรียนการสอนเฉพาะวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม รวม ๔ วิชา เดือนละ ๑๐ คาบ เฉลี่ยสัปดาห์ละ  
๒ คาบ เท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอ และยังมีข้อสังเกตเรื่องความรู้ความเข้าใจของผู้สอนรายวิชาดังกล่าว 
ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเนื้อหาหรือมีความรู้ความสามารถ ทั้งหมดนี้อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ 
และการหล่อหลอมเด็กและเยาวชนของชาตีให้เป็นผู้มีสติ มีศีลธรรม และจริยธรรม เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน 
ในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน จึงสอบถามถึงนดยบายในการยกระดับวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้ม ี 
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ความส าคัญ ดดยจัดเป็นกลุ่มการเรียนรู้หนึ่ง พร้อมทั้งจัดเวลาการเรียนการสอนให้มากขึ้น และด าเนินการเรียน
การสอนดดยผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งนดยบายส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักเรียนนอกจากการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการอยู่รอดในสังคม 
          นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบกระทู้ถามว่า 
วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมืองนั้น ได้รับการเรียกร้องให้บรรจุกลับเข้าสู่การเรียนการสอน
มากที่สุด และเป็นแนวทางที่จะเดินไปข้างหน้า ด้วยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคดิจิทัลด้วย 
ดดยปัจจุบันการเรียนการสอนได้อิงมาตรฐาน แต่ในอนาคตต้องปรับเปลี่ยนเป็นอิงสมรรถนะของนักเรียน  
ซึ่งกระทรวงฯ ต้องให้ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ ผสมผสานให้นักเรียนในยุคดิจิทัลมีความสนใจและรับทราบ
แนวทางที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะน าแนวทางที่เหมาะสมส่งให้ครูและดรงเรียนปรับใช้กับนักเรียน 
ดดยไม่ต้องมีการเพ่ิมเวลาเรียน ซึ่งจะเป็นการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และจะเพ่ิมสมรรถนะของครู รวมทั้ง
วิธีการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะมอบให้คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษา 
พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
          ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง เร่งรัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศ  โดย นายประเสริฐ  บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
            หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และมีรัฐบาลเข้าด าเนินการบริหารประเทศ 
เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ในระดับท้องถิ่นได้มีการตราพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังไม่มีการด าเนินการจัดการเลือกตั้งในท้องถิ่นแต่อย่างใด ซึ่งนับย้อนกลับไป
ต้ังแต่การยึดอ านาจเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ ๖ ปี อาจท าให้เกิดการผูกขาด
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นและไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือดครงการใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมีความส าคัญและควรด าเนินการดดยเร่งด่วน 
ดดยหากมีการจัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นดดยเร็วจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยภาครัฐในภาวะที่เศรษฐกิจดลก
และเศรษฐกิจภายในประเทศก าลังซบเซาอย่างหนัก รวมไปถึงการใช้งบประมาณในการหาเสียงของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งซึ่งจะท าให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นในช่วงระหว่างที่มีการหาเสียง
เลือกตั้งท้องถิ่น และสิ่งที่ส าคัญคือ การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นระบบการปกครองที่มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในท้องที่ต่าง ๆ 
เพ่ือให้เป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้จะเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และเป็นการเปิดดอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดอนาคตของตัวเอง 
และชุมชนต่อไป รวมทั้งยังจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนานาประเทศด้วย จึงสอบถามถึงนดยบาย 
ในการเร่งด าเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศและนดยบายจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในอันดับแรก 
    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า 
การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังล่าช้าอยู่ เนื่องจากนอกจากจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ยังต้องมีกฎหมายจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 5 ฉบับ และกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจากมีกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ ่นแล้วก็ต้องมีการออกระเบียบที ่เกี ่ยวข้องอีก 10 ฉบับ ซึ ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   
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เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๒ ส่วนกระทรวงมหาดไทยดดยกรมการปกครองได้ส ารวจประชากร เมื่อวันที่  
31 ธันวาคม ๒๕๖๒ และส ารวจหมู่บ้านทั่วประเทศว่าหมู่บ้านใดมีจ านวนราษฎรไม่ถึง 25 คน จะต้อง 
รวมหมู่บ้าน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดอบรมเจ้าหน้าที่
และแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อพร้อมแล้วจะมีการหารือกับคณะรัฐมนตรี แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ซึ่งต้อง
ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ดดยข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมด้านงบประมาณ 7,702 แห่ง จาก ๗,๘๕๒ แห่ง ทั่วประเทศ ส่วนอีก 150 แห่ง  
ยังไม่มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง แต่หากรัฐบาลจะประกาศให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่พร้อมก็สามารถท าเรื่องขอใช้งบกลางของรัฐบาลหรือใช้เงินทุนส ารองสะสมเพ่ือจัดการ 
เลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าสามารถแจ้งได้อย่างไม่เป็นทางการว่าจะมีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นภายในปี 2563 
แต่จะเลือกตั้งในส่วนใดก่อนจะต้องพิจารณาเรื่องของงบประมาณด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล และเทศบาลนั้น ไม่สามารถเลือกตั้งพร้อมกันได้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ได้แก่ พัทยาและกรุงเทพมหานคร สามารถจัดการเลือกตั้งซ้อนกับรูปแบบอ่ืนได้ หากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีความพร้อม 
       ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ      
                 ๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ขอขยายศูนย์อุบัติเหตุดรงพยาบาลพัทลุง ดดย นายนริศ  
ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
ดดยมี นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม      
    ๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การผลักดันเปิดด่านการค้าชายแดน ดดย นายขจิตร  
ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ดดยมี พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นผู้ตอบ 
กระทู้ถาม 
       ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 
 

  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานขอปรึกษาที่ประชุมเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
เรื่องซึ่งไปปรากฏในระเบียบวาระ และเรื่องรับทราบตามระเบียบวาระที่ ๒.๓ เกี่ยวกับการพิจารณาของ
วุฒิสภา และขอน าเรื่องที่ (๗  เรื่องอ่ืน ๆ ในการตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง และการขอขยายเวลา
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เพ่ือประดยชน์ในการด าเนินกิจการของสภา  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
  ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเรื่องซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ คือ รับทราบเรื่องที่
วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓     
  ที่ประชุมรับทราบ  
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        ๒.๓ รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 
๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  (๗) เรื่องอ่ืน ๆ      
         ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายเกษม  อุประ) 
       สมาชิกฯ ไดเ้สนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายสมศักดิ์  คุณเงิน 
       ที่ประชุมให้การรับรอง 
           ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และการลอบประทุษร้ายประชาชน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายนพดล ปัทมะ) 
       สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายสุมนัส น้อยดสภณ 
       ที่ประชุมให้การรับรอง 
           ๗.๓ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายชัย  ชิดชอบ   
           สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายสวาป  เผ่าประทาน 
       ที่ประชุมให้การรับรอง 
        ๗.๔ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืน
กระท าช าเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวจิตภัสร์ 
ต๊ัน กฤดากร   
        สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นางสาวสุณัฐชา  ดล่สถาพรพิพิธ 
       ที่ประชุมให้การรับรอง 
           ๗.๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาดครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
           ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
        ๗.๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้
กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่ องดังกล่าวออกไปอีก  
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   
       ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
 

  จากนั้น สมาชิกฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุม เรื่องด่วนที่ ๑ - ๔     
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการกราดยิงในพ้ืนที่จั งหวัดนครราชสีมา เรื่องที่ค้าง
พิจารณาที่ ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้
เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต เรื่องด่วนที่ ๕ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุดทรทัศน์ และกิจการดทรคมนาคม (ฉบับที่ ..  พ.ศ. .... (๔  และ 
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เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการ
พิจารณาค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
พิจารณาเสร็จแล้ว และ ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ คสช. ค าสั่ง คสช. และ
ค าสั่งหัวหน้า คสช. ศึกษากรณีการด าเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจ ากัดเสรีภาพการแสดงออก  
และการจ ากัดเสรีภาพสื่อมวลชน ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน พิจารณา
เสร็จแล้ว ขึ้นมาพิจารณาก่อน ส าหรับญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพ่ือศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต เป็นญัตติที่มีความส าคัญและสมาชิกฯ  
ได้ให้ความส าคัญจึงขอให้มีการลงมติในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  เรื่องด่วน          
  จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๑ ครั้งที่  ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา ดดยได้มีสมาชิกเสนอญัตติด้ วยวาจาเพ่ือขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๕๔ (๑  จ านวน ๒ ท่าน คือ  
  ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการกราดยิงในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมาเพ่ือเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาหาทางแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีก ดดย นายวัชรพล  ดตมรศักดิ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา เป็นผู้เสนอ     
   ๒. ญั ตติด่ วน  เรื่อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรพิจารณ าศึกษาเหตุกราดยิ งที่ ดคราช 
(นครราชสีมา  เพ่ือเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการ ดดย นายดกศล  ปัทมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  
  และมีญัตติซึ่งเสนอเป็นหนังสืออันมีลักษณะในท านองเดียวกันและที่ประชุมเห็นชอบให้น ามา
พิจารณารวมกันอีก ๒ ฉบับ ได้แก่  
   ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาควบคุมป้องกันเหตุการณ์ 
การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบ ดดย นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ     
   ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการถอดบทเรียนกรณีการเกิด
เหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา ดดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์ดรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
  เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลและได้มีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นพอสมควรแล้ว 
ประธานฯ ของที่ประชุมในขณะนั้น (นายสุชาติ  ตันเจริญ  เห็นว่ายังคงมีผู้แจ้งความประสงค์อภิปราย 
อีกเป็นจ านวนมาก จึงได้สั่งปิดประชุมเพ่ือมาพิจารณาต่อในวันนี้  
  จากนั้นสมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ดดยได้สนับสนุนให้มีการปฏิรูปกองทัพ 
ให้เป็นระบบ สร้างความเป็นธรรมในสายการบังคับบัญชา และลดช่องว่าง การเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้ง  
ลดการด าเนินธุรกิจในกองทัพ และขอให้กองทัพมีแผนในการเผชิญเหตุดดยการประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พร้อมทั้งขอให้มีการเยียวยาผู้ประสบเหตุ ตลอดจนมีการแจ้งเหตุร้ายผ่านทางข้อความสั้นทางดทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เพ่ือเตือนให้ประชาชนรับทราบถึงเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ  เพ่ือลดความสูญเสียให้กับประชาชน  
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 ทั้งนี้  สมาชิกฯ ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอใช้ข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๘๘ ดดยถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการส่งเรื่องทั้งหมดไปยังรัฐบาล เพ่ือพิจารณา
ต่อไป   
     

  (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา      
         ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต ดดย นายปิยบุตร  แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และคณะ เป็นผู้เสนอ (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
       สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดดยเห็นว่าการท ารัฐประหาร
ไม่เป็นที่ยอมรับของอารยประเทศ ประเทศชาติจะถอยหลัง และหากมีรัฐประหาร มีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องแล้ว
สหภาพแรงงานจะไม่สามารถรวมตัวกันเพ่ือสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนได้ ในขณะที่กระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ ระบบกระจายอ านาจและประชาธิปไตยจะท าให้
ประเทศมีความเจริญ และเสนอแนะให้มีการสร้างกระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ดดยหากมีเหตุวุ่นวาย
ทางการเมืองก็ยุบสภา ไม่ใช่การท ารัฐประหาร ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว 
ประธานฯ ได้สั่งเลื่อนการลงมติไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสั่งปิดประชุม 
   
ปิดประชุมเวลา ๒๐.๑๐ นาฬิกา 
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